



Thành tựu đạt được trong năm 2023 vừa qua tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới đất nước đúng đắn của Đảng ta để bước vào năm mới 2024 với một niềm tin vững chắc.

Như một lẽ tự nhiên, càng đi vào đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước càng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ tác động bên ngoài và từ chính những vấn đề nội tại của đất nước. Bên cạnh việc cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế là cạnh tranh thương mại tiếp tục gay gắt; sự biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh phi truyền thống diễn biến khó lường...

Nhờ đoàn kết, thống nhất mà Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mỗi khi gặp khó khăn tinh thần đoàn kết, thống nhất, vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố vững chắc. Từ đó để thống nhất ý chí và hành động vì sự nghiệp chung. Đây là bài học từ lịch sử và cũng là đòi hỏi từ thực tiễn hiện nay.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là tiền đề để đất nước phát triển và đi lên trong hành trình hội nhập quốc tế.



Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có lộ trình và bước đi phù hợp, gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, các hội nghề nghiệp của trí thức và toàn xã hội. Tôn trọng, phát huy tự do tư tưởng, học thuật, thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo; trọng dụng nhân tài, trí thức tinh hoa, nhà khoa học đầu ngành chính là tạo môi trường, điều kiện thuận lợi và động lực căn bản để xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức và phát huy vai trò, vị trí và sự cống hiến của trí thức, thực sự xứng tầm là nguyên khí quốc gia.

(Trích phát biểu của Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 08/10/2023)



Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
VÕ VĂN THƯƠNG



Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
PHẠM MINH CHÍNH



Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
VƯƠNG ĐÌNH HUỆ



Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng Trưởng trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
TRƯƠNG THỊ MAI

Kẻ thù lớn nhất của dân tộc trong chiến tranh là những kẻ xâm lược bằng những con người cụ thể, được xác định rõ ràng, những kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình lại không dễ nhận diện. Đó là sự vô cảm, tinh vi, kỳ, xảo hướng thủ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại... Chính vì thế, sự mệnh, trách nhiệm của nhà văn Việt Nam lúc này lại càng lớn lao và yêu cầu cao hơn. Nhân dân, đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này...

(Trích phát biểu của Chủ tịch nước VÕ VĂN THƯƠNG tại Hội nghị Đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất tại Hải Phòng ngày 30/9/2023)

Các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cơ chế hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể năm 2024 với chủ đề: "Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững" với tinh thần "Năm quyết tâm": (1) Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực. (2) Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. (3) Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; nghiêm thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thu hưởng thật. (4) Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm hưởng các chế độ, chính sách và thành quả mang lại. (5) Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024.

(Trích phát biểu kết luận của Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương - ngày 05/01/2024)

Cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đột phá thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo luồng sinh khí mới trong môi trường kinh doanh... Để nâng cao năng lực tự chủ, tự lực của nền kinh tế, chúng ta cần phát huy nội lực của kinh tế trong nước, xây dựng và triển khai chương trình quốc gia về nâng cao năng lực độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của nền sản xuất Việt Nam đến năm 2045, củng cố tiềm lực khoa học và công nghệ trên cơ sở làm chủ công nghệ hiện đại, công nghệ lõi và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tăng cường hội nhập quốc tế đi đôi với bảo vệ thị trường trong nước và thu hút nguồn lực đầu tư hiệu quả...

(Trích Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023 ngày 19/9/2023)

Qúa trình phát triển đất nước và hội nhập ngày càng sâu rộng đang đòi hỏi năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Đảng phải thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho đạo đức, trí tuệ, văn minh. Vì vậy, mỗi một Ủy viên Trung ương Đảng phải nâng cao nhân thức, trách nhiệm, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không dao động, lùi bước trước khó khăn, thử thách, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

(Trích phát biểu của đồng chí TRƯƠNG THỊ MAI tại Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII - ngày 11/9/2023)





Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải
NGUYỄN VĂN THẮNG



Bộ trưởng
Bộ Y tế
ĐÀO HỒNG LAN



Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
NGUYỄN KIM SƠN



Bộ trưởng
Bộ Nội vụ
PHẠM THỊ THANH TRÀ



Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
NGUYỄN CHÍ DŨNG



Bộ trưởng
Bộ Công Thương
NGUYỄN HỒNG DIÊN



Bộ trưởng
Bộ Tài chính
HỒ ĐỨC PHÚC



Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
HẬU A LỆNH

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị của ngành bám sát các chỉ đạo của Trung ương. Chính phủ nhằm tham mưu kịp thời các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải... Tập trung tối đa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa đi hiện trường và làm việc với các địa phương tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu thi mà chúng mới hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Vụ Kế hoạch - Đầu tư tham mưu để bộ có chế tài xử lý với các chủ đầu tư/ban quản lý dự án giải ngân không đạt tiến độ.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng NGUYỄN VĂN THẮNG tại Hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2023 của Bộ GTVT, ngày 11/7/2023)

Ngành y là một ngành rất đặc biệt, đặc thù, một ngành rất cao quý, nhưng để đổi ngũ cán bộ Y tế tự nói về chính bản thân mình thì chắc là rất khó... Chúng tôi vất vả và ngày đêm thi các nhà báo cũng vất vả đêm ngày với ngành, để chuyển tải đến cộng đồng, đến xã hội các thông tin về ngành, những gì làm tốt thì nhân lên, phát huy, những gì chưa tốt thì khắc phục. Từ đó những khó khăn, vất vả của ngành y cũng có được sự chia sẻ, đồng viên về tinh thần để qua đó sẽ biến thành động viên về chính sách nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của ngành Y tế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ với mục đích cao cả xây dựng hệ thống y tế phát triển bền vững, có đội ngũ y bác sĩ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cả về y đức, chuyên môn, thái độ phục vụ.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng ĐÀO HỒNG LAN tại Lễ phát động cuộc thi viết "Sứ mệnh thầm lặng" lần thứ VI, ngày 22/2/2023)

Tôi có hơn 1 triệu đồng nghiệp, những nhà giáo bên cạnh và cùng với mình. Trên thực tế những nhà giáo rất tâm huyết và từ nhiều chục năm qua đã thực hiện tốt khẩu hiệu riêng của ngành "đầu khó khăn đến đâu cũng ra sức thi đua dạy tốt, học tốt"... Toàn ngành giáo dục đã dốc lòng, dốc sức thực hiện nhiệm vụ kếp. Cho đến nay giáo dục của chúng ta không bị khủng hoảng, một số chỉ số vẫn đảm bảo, vẫn đảm bảo đổi mới ở những mục tiêu căn bản - đó là sự nỗ lực rất lớn, rất vượt bậc trong thời gian vừa qua.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng NGUYỄN KIM SƠN tại buổi gặp gỡ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên bậc mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên sáng 15/8/2023)

Đây là việc rất cần thiết và phải xóa bỏ nhận thức của một bộ phận công chức là "không làm thì không sai, thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước tòa"... Bởi suy cho cùng vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong đám nghĩ, đám làm, đám chịu trách nhiệm và kiên quyết nêu trên là rất cần thiết. Đây là vai trò quyết định, không thể đổ cho ai được. Ở đâu người đứng đầu đám làm, đám chịu trách nhiệm thì vẫn phát triển. Thực tiễn đã chứng minh điều đó, ví dụ đầu tư công ở một số địa phương đã làm rất là tốt.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng PHẠM THỊ THANH TRÀ tại họp tổ Quốc hội sáng 25/5/2023)

Trong đầu tư công, chúng ta đã nỗ lực khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ để tập trung nguồn lực đầu tư các công trình, dự án lớn, đường cao tốc, liên vùng, ven biển... cho đột phá tăng tốc của đất nước... Cần tiếp tục củng cố và phát huy tầm nhìn chiến lược về phát triển, tư duy của đổi mới và cải cách mới, phù hợp với bối cảnh mới của thế giới, đất nước, từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương. Đây là yếu tố căn bản, gốc rễ của mọi chính sách để củng cố và khơi thông nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm giúp chúng ta có thể đi nhanh hơn và bền vững hơn.

(Trích phát biểu của Bộ trưởng NGUYỄN CHÍ DŨNG tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ KH&ĐT - ngày 11/01/2024)

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến thương mại điện tử, nhất là Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và các quy định về phân cấp, phân quyền cho địa phương nhằm tăng cường quản lý toàn diện hoạt động giao dịch giữa người mua và người bán trên mạng; tăng cường hoạt động quản lý, giám sát hàng hóa trên môi trường mạng, chủ động yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội phối hợp để rà soát, gỡ bỏ những thông tin về sản phẩm, hàng hóa vi phạm pháp luật; tăng cường chia sẻ cơ sở dữ liệu kết nối để khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong hoạt động thương mại điện tử...

(Trích phát biểu của Bộ trưởng NGUYỄN HỒNG DIÊN tại Phiên chất vấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, ngày 07/11/2023)

Nếu chúng ta hoàn thiện tốt hệ thống pháp luật thì tăng trưởng sẽ mạnh hơn, nền kinh tế bền vững và doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Lấy thí dụ từ Luật Quy hoạch, sau hơn nửa nhiệm kỳ, Luật Quy hoạch vẫn chưa được hoàn thiện. Việc này dẫn đến sự chậm trễ trong tiến độ phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh, gây khó khăn trong việc triển khai các quy hoạch của từng khu vực... Tương tự như vậy, tại sao lại giải ngân vốn đầu tư công thấp thế trong khi nền kinh tế đang khát vốn? Đây có phải vấn đề vướng mắc từ Luật Đầu tư công không? Nếu không sửa Luật Đầu tư công thì sẽ không thể giải quyết triệt để vấn đề về giải ngân vốn đầu tư công...

(Trích phát biểu của Bộ trưởng HỒ ĐỨC PHÚC tại Phiên thảo luận của Quốc hội, ngày 02/11/2023)

Đồng bào các dân tộc thiểu số là máu thịt của dân tộc Việt Nam, là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, không một thế lực nào có thể chia rẽ khối đại đoàn kết của chúng ta... Từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, chúng ta sẽ đem hết sức mình để cống hiến cho Tổ quốc, với tinh cảm trân trọng mà sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dành sự quan tâm cho toàn Đảng, toàn dân, đó là: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công!" Tôi tin tưởng các cấp ủy chính quyền địa phương trong thời gian tới sẽ chung tay cùng các cơ quan Trung ương tiếp tục chăm lo tốt hơn để phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong thời gian tới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết của hội nghị Trung ương...

(Trích phát biểu của Bộ trưởng HẬU A LỆNH tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc năm 2023, ngày 12/12/2023)





**Ủy viên Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh**
PHAN VĂN MÃI



**Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng**
LÊ TRUNG CHINH



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn**
NGUYỄN ĐĂNG BÌNH



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh**
NGUYỄN HƯƠNG GIANG



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên**
LÊ THÀNH ĐỒ



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An**
NGUYỄN ĐỨC TRUNG



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước**
TRẦN TUỆ HIỀN



**Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam**
TRƯƠNG QUỐC HUY

Cán nhìn thẳng vào sự thật, tập trung phân tích thấu đáo, khách quan, tạo sự thống nhất cao về định giá, phân tích nguyên nhân và rút ra một số bài học kinh nghiệm, để từ đó đề ra các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nhất là trong bối cảnh cần tận dụng tối đa nguồn ngân sách thành phố để thực hiện các dự án đầu tư công phát huy tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh.

(Trích phát biểu của đồng chí PHAN VĂN MÃI tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 của TP Hồ Chí Minh, ngày 13/01/2024)

Việc công bố Quy hoạch thành phố là cơ sở pháp lý vô cùng quan trọng, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong giai đoạn mới. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

(Trích phát biểu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng LÊ TRUNG CHINH tại lễ công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ngày 25/11/2023)

Các số, ngành, địa phương liên quan ra soát cụ thể, giải quyết và hướng dẫn, trả lời các doanh nghiệp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, tham mưu những nội dung cần chỉ đạo giải quyết, những vấn đề cần có giải pháp chỉ đạo... hành tổng thể của UBND tỉnh... Tỉnh Bắc Kạn cam kết làm hết sức mình để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh và ngoài tỉnh, doanh nghiệp FDI đến nghiên cứu đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

(Trích phát biểu của đồng chí NGUYỄN ĐĂNG BÌNH tại Hội nghị Gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư tỉnh Bắc Kạn năm 2023, ngày 24/10/2023)

Quê hương Bắc Ninh thân yêu đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp và đang phấn đấu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại và giàu bản sắc; cùng với thế và lực mới, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tại buổi lễ trang trọng này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi và mong muốn: Mọi cá nhân, tập thể được vinh danh trong buổi lễ hôm nay hãy coi đây là một mốc son trên chặng đường phấn đấu, không ngừng nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao hơn, trở thành động lực, nguồn cảm hứng cho những người xung quanh... Các ngành chức năng cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất, tham mưu với tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng, nhất là tài năng trẻ; coi đây là giải pháp đột phá tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Bắc Ninh...

(Trích phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh NGUYỄN HƯƠNG GIANG tại Chương trình "Bắc Ninh với khuyến học, khuyến tài" năm 2023 - ngày 18/12/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi mời gọi, thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vào nghiên cứu, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. Đến hết năm 2022 đã triển khai 35 đề án để tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai 22 dự án về thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ, năng lượng, các dự án phát triển thực tiễn nhờ để thu hút các nhà đầu tư... Để tiếp tục thu hút đầu tư, tỉnh đã và đang triển khai các giải pháp tập trung hoàn thiện quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thiện các đề án quy hoạch đã và đang triển khai; hoàn thiện các dự án đang cho nghiên cứu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

(Trích phát biểu của đồng chí LÊ THÀNH ĐỒ tại Hội nghị về xúc tiến đầu tư của tỉnh, ngày 23/5/2023)

Để đẩy mạnh thu hút FDI dưới góc độ liên kết 3 tỉnh, liên kết vùng, cần liên kết phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH; nâng cấp hệ thống cảng biển, cảng hàng không, hệ thống logistics đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế để tối ưu hóa vận tải, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, nhằm giảm chi phí sản xuất, tạo sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư FDI; liên kết trong đào tạo nhân lực phục vụ thu hút FDI. Thời gian tới, cần phải thúc hiện liên kết để hoàn thiện môi trường, chính sách thu hút đầu tư, như: Hoàn thiện công tác quy hoạch để khai thác những tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư; hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu tư trên cơ sở xem xét tính chất, quy mô và hiệu quả đầu tư...

(Trích phát biểu của đồng chí NGUYỄN ĐỨC TRUNG tại Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 địa phương: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ngày 10/12/2023)

Ủy ban nhân dân tỉnh, các số, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; nắm chắc tình hình, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã được chỉ ra, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đến đốc, chỉ đạo các số, ngành quyết liệt vào cuộc, chủ động tháo gỡ vướng mắc của từng dự án, từng doanh nghiệp, không nói chung chung; nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra; Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung, hành động quyết liệt để cùng cả tỉnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

(Trích phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước TRẦN TUỆ HIỀN tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Phước Khóa X, ngày 08-12-2023)

Tỉnh Hà Nam luôn mong muốn hợp tác phát triển thuận lợi, hiệu quả, bền vững và chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và bè bạn gần xa đến thăm quan, tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển nguồn lực con người... Hà Nam sẽ phát huy thành quả, quyết tâm khắc phục những tồn tại, vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thiện, triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt, trong tâm là Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo điều kiện thuận lợi, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý, quản lý, phát triển lĩnh vực du lịch.

(Trích phát biểu của đồng chí TRƯƠNG QUỐC HUY tại Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch tỉnh Hà Nam với chủ đề "Hà Nam - Hành trình kết nối", ngày 19/5/2023)

